

Số: /BC-UBND

Dương Quang, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã năm 2024

Kính gửi: UBND thị xã Mỹ Hòa

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên;

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của UBND xã về việc Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã Dương Quang năm 2024.

UBND xã Dương Quang tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã với kết quả như sau:

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức trương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã năm 2024. UBND đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 02/5/2024 của UBND xã về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã Dương Quang năm 2024. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, chỉ đạo rõ thời gian, quy mô buổi đối thoại.

#### 2. Kết quả thực hiện

Ngày 12/5/2024 UBND xã tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, công chức UBND, trưởng các ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng 70 đại biểu là đoàn viên, thanh niên thuộc các chi đoàn trên địa bàn xã.

Chương trình đối thoại bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tạo điều kiện cho thanh niên xã Dương Quang phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất những kiến nghị liên quan đến các chủ trương, chính sách về thanh niên và thực hiện chuyển đổi số; Giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn công tác chăm lo, phát triển thanh niên của các cấp, các ngành cũng như vị thế, trách nhiệm của bản thân trong thời kỳ phát triển mạnh về khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

Với chủ đề đối thoại “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và thực hiện một số nhiệm

vụ chính trị trọng tâm của xã” các đoàn viên, thanh niên tham dự đã đưa ra **14 câu hỏi** xoay quanh chủ đề chính. Đồng chí chủ tịch UBND xã đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các thanh niên về công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh.

Kết luận chương trình đối thoại đồng chí chủ tịch UBND xã các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các bộ phận thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên yếu thế, thanh niên xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, của thị xã về công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư theo đúng chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ xã; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ xã, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo để thực hiện các chương trình và phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong tham gia xây dựng đô thị văn minh; tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, trong khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm hơn nữa, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thanh niên, nhất là quan tâm chăm lo, giúp đỡ những thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn.

Thanh niên xã Dương Quang phải là lực lượng xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, trong đồng hành cùng phát triển kinh tế của xã; là thành phần quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; lực lượng đi đầu trong cải cách hành chính; tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề; thay đổi về định hướng nghề nghiệp, việc làm, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại; linh động trong việc chọn ngành nghề khởi nghiệp, phù hợp với khả năng bản thân, nhu cầu thực tiễn, nhu cầu thị trường.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Dương Quang về kết quả tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với thanh niên năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Quang Sáng**

